

Số: 49 -BC/HND TP

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2015

Trong tháng 8/2015, các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn Thành phố ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Kết quả đạt được như sau:

#### I- CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

##### 1- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền được 280 buổi tới 32.751 lượt hội viên nông dân về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015 là: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ các huyện, quận nhiệm kỳ 2015-2020 và kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2015). Đã có 12 huyện, quận Hội tổ chức Hội thao Nông dân, 45 buổi giao lưu văn nghệ chào mừng với tổng số hàng chục ngàn người tham dự. Tiêu biểu như Hội Nông dân huyện Đan Phượng, Thường Tín, Đông Anh, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy...

Phối hợp với đài phát thanh của các huyện, quận, thị xã phát trên 50 tin bài; với cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình, đăng tải trên Website, Bản tin công tác Hội 60 tin, bài phóng sự về kết quả công tác Hội và những gương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua. Xuất bản và phát hành 5.500 cuốn Bản tin công tác Hội.

##### 2- Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp

Các cấp Hội tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, kiện toàn cán bộ cơ sở Hội sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên nông dân. Trong tháng 8/2015, kết nạp mới 1.441 hội viên, số hội viên giảm là 147 người do già yếu qua đời và xin chuyển sang Hội Người cao tuổi. Xây dựng Quỹ Hội tặng 131,3 triệu đồng. Thành Hội hiệp y, ra quyết định công nhận bổ sung 5 đ/c uỷ viên Ban Chấp hành và 1 đ/c uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, quận.

Hội Nông dân huyện Thạch Thất và quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 480 cán bộ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn). Thành Hội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn cho 300 nữ hội viên nông dân huyện Đan Phượng, quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm về chuyên đề giáo dục phẩm chất người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Cử 05 đồng

chí tham gia lớp bồi dưỡng về công tác Tôn giáo do Trung ương Hội tổ chức tại tỉnh Ninh Bình; 4 đ/c cán bộ thành Hội đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh tại Học viện Chính trị Khu vực I, 1 đ/c cán bộ thành Hội tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính.

### **3- Công tác kiểm tra, giám sát**

Các cấp Hội đã tổ chức 171 cuộc kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, công tác quản lý các nguồn vốn vay. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Đồng thời, kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và việc quản lý các nguồn vốn vay tại 3 huyện Hội và 3 cơ sở Hội; nhìn chung các huyện Hội thực hiện nghiêm túc Quy định về quản lý và sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giám sát việc quản lý, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2015; phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, nông dân quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp. Ngày 12/8/2015, đoàn giám sát liên ngành Chương trình phối hợp của Trung ương (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Bộ Công Thương – Bộ Nông nghiệp & PTNT- UB MTTQ Việt Nam) đã tiến hành giám sát thí điểm việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Yên Mỹ và huyện Thanh Trì. Qua giám sát đoàn đã đánh giá: Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm tới công tác chỉ đạo, việc chấp hành pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn được thực hiện khá đầy đủ, nghiêm túc và kiến nghị với chính quyền, các ngành, các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, chuyển giao quy trình kỹ thuật cho nông dân.

Tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các cấp duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Hướng dẫn hoạt động đối với 02 câu lạc bộ điểm năm 2015 tại xã Liên Ninh huyện Thanh Trì và xã Sài Sơn huyện Quốc Oai và tiếp tục quản lý nhân rộng các mô hình điểm CLB Nông dân với pháp luật.

Ban Kiểm tra tham mưu với Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố, phối hợp với các huyện, quận, thị Hội tổ chức 21 lớp tập huấn nông dân với pháp luật cho 3.580 cán bộ hội viên nông dân.

### **4- Công tác thi đua khen thưởng, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác:**

Tiếp tục thực hiện cuộc thi “*Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Hội Nông dân thành phố Hà Nội*” năm 2015. Trong tháng 8 có 27 bài viết, phát hiện 26 gương người tốt việc tốt và 01 tập thể báo cáo với Thành phố qua Ban Thi đua khen thưởng Thành phố. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với hội viên nông dân Nguyễn Văn Thanh (xã Vạn Thái huyện Ứng Hòa) tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV.

Tổ chức đoàn công tác tới thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào nông dân, ký Bản ghi nhớ với Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình về chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014-2018.

Tổ chức đón tiếp đoàn cán bộ hội viên nông dân của tỉnh Yên Bái, tỉnh Bắc Kạn, thành phố Hồ Chí Minh về thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng, quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố, các mô hình chuỗi sản phẩm chế biến từ gỗ tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ; HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, TƯ VẤN, DẠY NGHỀ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NÔNG NGHIỆP**

Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quỹ Hỗ trợ nông dân được quan tâm tập trung chỉ đạo. Thành Hội có Công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, phân công cán bộ Thành hội theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng và quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại các địa bàn. Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố đã thẩm định hồ sơ trình, phê duyệt vốn quay vòng cho 4 cơ sở thuộc thị xã Sơn Tây với tổng số tiền 2 tỷ đồng cho 200 hộ vay... Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện ủy thác cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tháng 8 tăng thêm 6 tỷ 96 triệu đồng cho 326 hộ vay; Hiện có 2.378 tổ tiết kiệm và vay vốn với 64.208 thành viên, dư nợ là 1.274 tỷ 344 triệu đồng, nợ quá hạn 0,14%. Thực hiện thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 8 tăng trưởng 7 tỷ 352 triệu đồng, cho 328 hộ vay, dư nợ hiện nay là 799 tỷ 638 triệu đồng.

Hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp tục được các cấp Hội đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Thành Hội tổ chức 4 buổi tuyên truyền về “Xây dựng và phát triển bảo hộ sở hữu công nghiệp các sản phẩm nông nghiệp theo hướng đảm bảo quy trình, kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm”; “Xây dựng thương hiệu và kết nối cung cầu nông sản - thực phẩm bảo hộ nhãn hiệu hàng nông sản” cho trên 340 lượt hội viên nông dân tại các huyện, quận. Tư vấn giúp một số cơ sở làm nhãn hiệu nông sản, thực phẩm như: cà dầm tương và tương ở huyện Phúc Thọ; gà đồi và miến tại huyện Ba Vì; Ổi sạch ở huyện Gia Lâm; Khoai tây xã Hương Ngải, Thạch Thất; Tương làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây... Tổ chức phiên giao dịch, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn của huyện Gia Lâm tại địa chỉ 33 Nguyễn Chí Thanh đạt kết quả; từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp và làng nghề trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại 33 Nguyễn Chí Thanh như: mây tre đan Chương Mỹ; gốm sứ Bát Tràng, dát vàng bạc Kiều Kị - Gia Lâm, đồ đồng Ngũ Xã...

Trực tiếp và phối hợp khai giảng 25 lớp dạy nghề cho 946 hội viên nông dân. Phối hợp tạo việc làm mới và giới thiệu việc làm cho 200 người, tiêu biểu như Hội Nông dân quận Long Biên...

Phối hợp với công ty Tiên Nông xây dựng mô hình trình diễn sử dụng phân bón Tiên Nông đối với lúa chất lượng cao bằng phương pháp mạ khay và tén chấp 60 tấn phân bón Tiên Nông, 52 tấn phân bón các loại giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất.

## **III- TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO NÔNG DÂN**

**1. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững**

Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 944- QĐ/HNDTW ngày 4/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tuyên truyền, vận động nông dân tiếp tục thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của 108 mô hình kinh tế tập thể, 1.099 mô hình kinh tế hộ nông dân xây dựng mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Hội Nông dân các cấp phối hợp với các ban, ngành chức năng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật với 194 buổi cho 17.787 lượt cán bộ, hội viên nông dân về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản, cung cấp thông tin thị trường. Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” và tương trợ, giúp đỡ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, ngày công... Hội Nông dân huyện Đông Anh vận động hỗ trợ nông dân vay vốn không lấy lãi với số tiền 160 triệu đồng, Hội Nông dân quận Bắc Từ Liêm vận động nông dân hỗ trợ 160.000 cây giống cho 60 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn,...; vận động hội viên đóng góp sửa chữa được 3 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền 40 triệu đồng.

## **2. Phong trào nông dân thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh**

Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, vận động nông dân đóng góp tiền, ngày công đào đắp sửa chữa kênh mương và đường giao thông nông thôn. Các huyện, quận, thị Hội đã có nhiều sáng tạo trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới như: Tập trung các nguồn lực hỗ trợ tại các địa bàn được phân công (Hội Nông dân huyện Phúc Thọ trực tiếp tham gia tại xã Vân Hà); Phối hợp với các Doanh nghiệp và Ngân hàng hỗ trợ nông dân mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất, tiêu biểu như Hội Nông dân huyện Phúc Thọ, Ứng Hòa, Đan Phượng... Hội Nông dân huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho 200 cán bộ, hội viên nông dân tại xã Vân Hà.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, cuộc vận động “*Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn*” và cuộc vận động “*Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường và nơi công cộng*”, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu phố vào sáng thứ 7 hàng tuần góp phần xây dựng Thủ đô văn minh. Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng truyền thông bảo vệ môi trường tới cán bộ Hội từ Thành phố tới các huyện, quận, thị Hội.

Tổ chức 17 buổi tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho 1.925 lượt hội viên nông dân tại các huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hà Đông, Nam Từ Liêm...

Hội Nông dân Thành phố triển khai 04 lớp tập huấn tuyên truyền về Bảo hiểm y tế tự nguyện cho 480 cán bộ, hội viên nông dân tại huyện Chương Mỹ và Quận Hoàng Mai; Tổ chức 317 buổi truyền thông về công tác Dân số-KHHGD đến 3.488 lượt cán bộ, hội viên nông dân; duy trì các CLB “Nam nông dân với công tác

Dân số-KHHGD”; Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 16 buổi tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho 2.002 lượt hội viên nông dân như Hội Nông dân huyện Mê Linh, Sóc Sơn, quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm...

Chủ động tuyên truyền việc phòng chống các loại dịch, bệnh ở người, dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh khác ở cây trồng, vật nuôi; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tội phạm xã hội; công tác phòng chống bão lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Luật an toàn giao thông đường bộ; Luật an toàn thực phẩm...

### **3. Phong trào nông dân tham gia đảm bảo Quốc phòng- An ninh**

Vận động cán bộ, hội viên thực hiện phòng chống và tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với sở Y tế, Ban An toàn Giao thông Thành phố, Chi Cục môi trường, tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm với 39 buổi cho 4.415 cán bộ, hội viên nông dân.

Nhân ngày 27/7 Hội Nông dân từ Thành phố đến cơ sở đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang Liệt sỹ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thăm hỏi tặng quà các gia đình Thương binh, liệt sỹ. Tặng 585 suất quà trị giá 159 triệu đồng, 30 sổ tiết kiệm trị giá 39 triệu đồng. Vận động cán bộ hội viên nông dân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền 162 triệu đồng. Hội Nông dân Thành phố triển khai 10 lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho 1.200 cán bộ, hội viên nông dân tại Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức và quận Hà Đông.

## **IV- THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ KHỎI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC**

Các cấp Hội chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 637, Quy định số 668, Chương trình phối hợp số 17 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kế hoạch 109-KH/TU, ngày 04/3/2014 của Thành ủy về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI). Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Tham gia hòa giải 15 vụ về mâu thuẫn nội bộ nông dân góp phần làm giảm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, đảm bảo trật tự, an ninh thôn xóm.

Hội Nông dân các huyện tổ chức 10 buổi tư vấn pháp luật cho 1.010 cán bộ hội viên nông dân như quận Nam Từ Liêm, Phúc Thọ, Ba Vì... Tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào Luật Hình sự sửa đổi.

**Đánh giá chung:** Trong tháng 8/2015, các cấp hội đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội theo Kế hoạch đã đề ra. Nông dân trong toàn Thành phố phấn khởi thi đua sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động Hội lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9. Đặc biệt là tại các đơn vị được huy động hội viên tham gia Khôi Diễn hành (Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm: 400 hội viên) và Khôi

đứng (Quận Hà Đông, Huyện Đan Phượng và Cơ quan Thành Hội: 500 cán bộ, hội viên) tại Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

Hạn chế: Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân tại các cơ sở chưa đồng đều, một số nơi chưa chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, nhất là phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay cần được tập trung tăng cường hơn nữa.

## V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9

1. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Năm “Trật tự và văn minh đô thị”; “Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp”. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2015) và tham gia các đoàn diễu hành tại lễ kỷ niệm. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương tham gia công tác phòng, chống bão, lụt năm 2015.

2. Tiếp tục thực hiện 05 Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

3. Tiếp tục vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT. Đôn đốc thu hồi vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đến hạn và triển khai giải ngân nguồn vốn quay vòng. Phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT; ngân hàng Chính sách xã hội, giúp nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay.

4. Tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” cấp Thành phố tại 4 cụm (Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Hà Đông) chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI;

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Hà Nội với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2014-2018.

6. Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2011 – 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 56-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

### Nơi nhận:

- TT, Vp, T/huấn, TW Hội;
- TT, Vp, BDV TU;
- Vp UBND TP
- MTTQ Tp; Cụm trưởng TĐ số X
- TT, các P, B, TT HND TP; (Để chỉ đạo, theo dõi)
- HND các huyện, quận, thị xã;
- Ban DV quận ủy Thanh Xuân;
- Lưu VT.

Để  
báo  
cáo

Để  
thực hiện

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Dương Thị Hằng